



10 SỰ KIỆN TIÊU BIỂU CỦA TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2018

1. Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã có 9 chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu Đại hội; 11 chỉ tiêu còn lại đạt tiến độ 3 năm và ước đến năm 2020 đều thực hiện đạt và vượt, đưa Phú Thọ trở thành tỉnh đứng thứ 2 trong 14 tỉnh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

2. Năm 2018, kinh tế - xã hội của tỉnh khởi sắc toàn diện, 12/12 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,34% (*cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay*); kim ngạch xuất khẩu đạt 1,33 tỷ USD, tăng 8,3%, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 6.341 tỷ đồng (*tăng 16,5%*). Đặc biệt, Công ty TNHH Hải Linh là doanh nghiệp đầu tiên, duy nhất của tỉnh hiện nay có số nộp ngân sách đạt 1 nghìn tỷ đồng.

3. Các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Đã thực hiện rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong của 32 sở, ban, ngành, đoàn thể; sáp nhập, giải thể 134 đầu mối cấp phòng, ban, chi cục, giảm 81 đầu mối, 69 phòng và tương đương trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành; bước đầu rà soát, sắp xếp các khu dân cư theo hướng phù hợp, hiệu quả; dự kiến giảm được 1.201 khu dân cư (giảm 35,4%) sau khi sắp xếp, sáp nhập.

4. Trong điều kiện khó khăn về nguồn lực, song tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội vẫn đạt trên 26.580 tỷ đồng (*tăng 12,4%*). Kết cấu hạ tầng then chốt tiếp tục được quan tâm đầu tư, thể hiện rõ là khâu đột phá, tạo sức lan tỏa, liên kết với các tỉnh trong vùng, thúc đẩy phát triển KT - XH của tỉnh như: Cầu Văn Lang kết nối Thành phố Việt Trì với Thành phố Hà Nội; Nút giao IC 11 - Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ, tỉnh lộ 317D, 322; khu dân cư nông thôn mới xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao; khu dịch vụ cảnh quan Ngã năm Đền Giếng... Nhiều tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp lớn có thương hiệu, uy tín đã đến khảo sát và lựa chọn Phú Thọ là điểm đến để đầu tư, mở ra cơ hội phát triển bền vững của tỉnh trong những năm tới.

5. Đã điều tra, triệt phá thành công và đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc "*ngành tỷ*" qua mạng Internet, với số lượng bị cáo đông nhất từ trước tới nay. Đây là vụ án có quy mô rộng, tính chất phức tạp, được báo chí và dư luận cả nước đặc biệt quan tâm. Việc đổi mới và nâng cao chất

lượng tranh tụng tại phiên toà được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đánh giá cao, Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

6. Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh được hoàn thành và đưa vào hoạt động, khẳng định quyết tâm của tỉnh trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ; chỉ số cải cách hành chính của tỉnh xếp thứ 11/63 tỉnh, thành trong cả nước, tăng 10 bậc; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đạt ở nhóm khá trong cả nước và đứng thứ 3/14 tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) đạt 86,7%.

7. Lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực: Hệ thống y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện được đầu tư mạnh mẽ theo hướng xã hội hoá; hoàn thành Trung tâm Sản Nhi theo mô hình bệnh viện khách sạn, quy mô 500 giường bệnh (giai đoạn I), mang lại nhiều dịch vụ tiện ích cho người dân, tiếp tục khẳng định Phú Thọ là điểm sáng của cả nước về xã hội hoá lĩnh vực y tế. Chất lượng giáo dục mũi nhọn và toàn diện tiếp tục được nâng lên; số trường đạt chuẩn quốc gia đạt 75%; năm 2018, Phú Thọ xếp thứ 3 cả nước về tỷ lệ học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi THPT Quốc gia; trường phổ thông liên cấp chất lượng cao theo hình thức tư thục được thành lập, mở ra hướng mới để đẩy mạnh xã hội hóa trong giáo dục - đào tạo.

8. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều cách làm sáng tạo và có chuyển biến tích cực trong nhận diện biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" để tự soi, tự sửa. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng thể hiện sự năng động, sáng tạo, quyết tâm cao trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả.

9. Chương trình giảm nghèo bền vững được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; thông qua thực hiện các giải pháp hỗ trợ về nhà ở, vay vốn sản xuất, đào tạo nghề, hỗ trợ mua thẻ BHYT... góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 còn 7,09% (giảm 1,81%). Huyện Tân Sơn đã ra khỏi huyện nghèo; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên.

10. Lễ hội Bưởi Đoan Hùng và Hội chợ nông sản Phú Thọ lần đầu tiên được tổ chức, góp phần xây dựng, quảng bá thương hiệu nông sản đất Tổ, mở ra những cơ hội liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Công tác dồn đổi, tích tụ, tập trung đất đai gắn với đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, phát huy hiệu quả các dự án đầu tư nông

nghiệp công nghệ cao, đưa nông nghiệp đạt mức tăng trưởng 5,3%, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, năm 2018 có thêm 20 xã và 109 khu dân cư được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; nâng tổng số toàn tỉnh có 80 xã, 113 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới; huyện Thanh Thủy, Thành phố Việt Trì và Thị xã Phú Thọ có 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới.
